



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ จังหวัดให้แจ้งอำเภอเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบ ThaiQM โดยให้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. การสำรวจและการบันทึกข้อมูลในระบบ

ให้อำเภอเร่งรัดสำรวจและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตามที่กรมการปกครองได้แจ้งในระบบ ThaiQM ทั้งนี้ หากพบว่าจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ทีมปฏิบัติการประจำตำบลดำเนินการปรับปรุงจำนวนครัวเรือนผ่านเว็บไซต์ www.thaiqm.com ได้ที่เมนู “บันทึกครัวเรือน” โดยกรอกจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสำรวจครัวเรือนที่ส่งผลให้การบันทึกจำนวนครัวเรือนไม่ครบทุกครัวเรือน

๒. การแก้ไขปัญหา

ให้อำเภอนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผ่านระบบ ThaiQM เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมพิจารณหาแนวทางแก้ไขปัญหาคู่ที่เหมาะสมกับครัวเรือนและตรงตามสภาพปัญหา (ตัดเสื้อพอดีตัว) โดยใช้เมนู “เมนูแก่น” ตามแนวแก้ไขปัญหาคู่และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของระบบ TPMAP เป็นฐานในการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาคู่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคู่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้บันทึกผลการแก้ไขปัญหาคู่ผ่านเว็บไซต์ www.thaiqm.com เมนู “บันทึกผลการแก้ไขปัญหาคู่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร